
STYKKISHÓLMSBÆR

Skrifstofa Alþingis
Kirkjustræti 12 
101 Reykjavík

Stykkishólmi, 25. febrúar 2022 
nr. erindis 2011013

Á 408. fundi bæjarstjómar Stykkishólmsbæjar 24. febrúar 2022 var tekið fyrir neðangreint erindi:

Breiðafjarðarferjan Baldur
Lagt fram erindi frá nefndarviði Alþingis þar sem umhverfis- og samgönguneftid 
Alþingis óskar eftir umsögn Stykkishólmsbæjar um tillögu til þingsályktunar um 
kaup á nýrri Breiðatjarðarfeiju, 46. mál.

Afgreiðsla bæjarstjórnar:
Bœjarstjórn Stykkishólmsbæjar tekur undir þingsályktunina en leggur áherslu á 
umhverfisvœna kosti sem bráðabirgðalausn og til lengri tíma.

Bœjarstjórn Stykkishólmsbæjar vekur athygli á ályktunum Samtaka sveitarfélaga á 
Vesturlandi, hvort sem er stjórnar samtakanna og nú siðast á haustþingi 
samtakanna 29. september 2021 þar sem kom m.a. fram að nauðsynlegt sé að rikið 
fjárfesti i nýrri og öflugri ferju sem uppjylli allar nútima öryggiskröfiur og hejji 
siglingar eins fljótt og verð má, enda sýndi það sig síðastliðinn vetur að litlu mátti 
muna að illa fœri þegar núverandi ferja varð vélavana á miðjum firðinum.

Að öðru leyti visar bœjarstjórn til fyrri afgreiðslna og ályktana Stykkishólmsbæjar 
vegna málsins sem skoðast einnig sem hluti af umsögn Stykkishólmsbæjar um 
þingsályktunartillöguna og felur bœjarstjóra að ganga firá umsögn og senda til 
umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis.

Þetta tilkynnist hér með.
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Á 408. fundi bæjarstjómar Stykkishólmsbæjar 24. febrúar 2022 var tekið fyrir neðangreint erindi:

Breiöafjardarferjan Baldur
Lagt fram erindi frá nefndarviði Alþingis þar sem umhverfis- og samgöngunefnd 
Alþingis óskar eftir umsögn Stykkishólmsbæjar um tillögu til þingsályktunar um 
kaup á nýrri Breiðafjarðarfeiju, 46. mál.

Afgreiðsla bæjarstjórnar:
Bœjarstjórn Stykkishólmsbœjar tekur undir þingsályktunina en leggur áherslu á 
umhverfisvœna kosti sem bráðabirgðalausn og til lengri tíma.

Bæjarstjórn Stykkishólmsbœjar vekur athygli á ályktunum Samtaka sveitarfélaga á 
Vesturlandi, hvort sem er stjórnar samtakanna og nú síðast á haustþingi 
samtakanna 29. september 2021 þar sem kom m.a.fram að nauðsynlegt sé að ríkið 
jjárfesti í nýrri og öflugri ferju sem uppfylli allar nútíma öryggiskröfur og hefji 
siglingar eins fljótt og verð má, enda sýndi það sig síðastliðinn vetur að litlu mátti 
muna að illa fœri þegar núverandi  ferja varð vélavana á miðjum firðinum.

Að öðru leyti visar bœjarstjórn til fyrri afgreiðslna og ályktana Stykkishólmsbæjar 
vegna málsins sem skoðast einnig sem hluti af umsögn Stykkishólmsbœjar um 
þingsályktunartillöguna og felur bæjarstjóra að ganga frá umsögn og senda til 
umhvetfis- og samgöngunefndar Alþingis.

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,

Jákob Björgvin JakobSBon, / T 
oæjarstjóri.
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